

ที่ ศธ ๐๖๔๖/ ๔๗๑



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๘/๘๗๐๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพัทลุงได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไก่คอล่อนพัทลุง และงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ (Local Economy) กิจกรรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ GMP และเพิ่มปริมาณโคนม อาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ” และกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการดังกล่าว และได้มีการปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่ได้มาจากงบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งถือเป็นพระราชพัสดุ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๘ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นผู้นำส่งขึ้นทะเบียน ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงได้แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน แต่เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงยังขาดเอกสารการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอเอกสารดังกล่าวเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติ ดังนี้ เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายที่ราชพัสดุ หมายถึง การคืนที่ราชพัสดุแก่กรมธนารักษ์ และผู้ขอใช้ใหม่จะต้องดำเนินการขอใช้จากกรมธนารักษ์ต่อไป ดังนั้น จึงไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใช้ที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จะสามารถอนุญาตได้ แต่มีความยินดีที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุประเภท อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จัดสร้างขึ้นภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

หากสามารถ...

หากสามารถขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการคืนที่ราชพัสดุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ราชพัสดุ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๑๐๐๘ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@rsivea.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”